

บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน

ลำดับที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่งเลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๑.	<p>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายวีรณัฐ ลียากาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ</p>	๔๕๘	<p>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายวีรณัฐ ลียากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ</p>	๔๕๘	<p>ชื่อผลงาน เรื่อง แนวทางการจัดการดินเพื่อการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS กรณีศึกษา เกษตรกรกลุ่มร่วมใจเกษตรอินทรีย์ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ผู้ดำเนินการ ๑. นายวีรณัฐ ลียากาศ เป็นผู้ดำเนินการ มีหน้าที่จัดทำแปลงสาธิต ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลในการเผยแพร่ต่อยอดการทำงานและบูรณาการ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล จัดทำรายงาน สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐</p> <p>๒. นางสาวชญา สุขวิชัย เป็นผู้ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐</p> <p>๓. นางสาวอรยา ภักดีนิวล เป็นผู้ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่วิเคราะห์พื้นที่ จัดพิมพ์เป็นแผนที่ สํารวจข้อมูลในภาคสนาม สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำผลงาน</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
					<u>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> แนวทางการพัฒนาการใช้ระบบการ รับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้วยต้นแบบกลุ่ม “ร่วมใจเกษตรกรอินทรีย์” จังหวัดนนทบุรี	

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๒.	<p><u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</u> <u>สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู</u> <u>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> นางประภัสสร สิงห์ตันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ</p>	๘๐๖	<p><u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕</u> <u>สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู</u> <u>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> นางประภัสสร สิงห์ตันต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ</p>	๘๐๖	<p><u>ชื่อผลงาน</u> <u>เรื่อง</u> การจัดทำแผนการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๕ <u>ผู้ดำเนินการ</u> นางประภัสสร สิงห์ตันต์ เป็นผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ศึกษารวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่นำมาวิเคราะห์และ ใช้ในการกำหนดเขตการใช้ที่ดิน จัดทำ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ รับฟังข้อมูลผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนการใช้ที่ดิน ปรับปรุง แผนการใช้ที่ดิน นำแผนการใช้ที่ดินไปสู่การ จัดทำแผนงบประมาณ แผนงาน โครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐๐ <u>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งเสริม พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในจังหวัด หนองบัวลำภู</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำผลงาน</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ / ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๓.	<u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒</u> <u>สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง</u> <u>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> นางสาววรุณี กันทะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	๙๐๕	<u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒</u> <u>สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง</u> <u>ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> นางสาววรุณี กันทะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	๙๐๕	ชื่อผลงาน เรื่อง ศึกษาการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ ป่าแม่เงาฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ดำเนินการ นางสาววรุณี กันทะ เป็นผู้ดำเนินการ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการทดลอง สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐๐ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การจัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินเป็น ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช (เครือข่าย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำผลงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ประเมิน บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๔.	<u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</u> <u>กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน</u> นางสาวฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินชำนาญการ	๓๘๖	<u>สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</u> <u>กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน</u> นางสาวฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	๓๘๖	ชื่อผลงาน เรื่อง การประเมินค่าปัจจัยความคงทนต่อการ ถูกชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility factor) ในสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ดำเนินการ ๑. นางสาวฐนชนก คำขจร เป็นผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ สำรวจและจำแนกดิน วางแผนการศึกษา เก็บตัวอย่างดิน นำเข้าข้อมูล แปลผลข้อมูล วิเคราะห์สถิติ เขียนรายงาน ผลการศึกษา สัดส่วนผลงานร้อยละ ๙๐ ๒. นางสาวนัทธาทักซ์รัตนศรีณย์ เป็นผู้ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่ร่วมวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สัดส่วนผลงานร้อยละ ๑๐ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การประเมินค่าปัจจัยการกัดกร่อนของ น้ำฝน (R Factor) ในสมการการสูญเสียดิน สากล (Universal Soil Loss Equation) ในแต่ ละภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยโมเดลเครือข่าย ประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำผลงาน